

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์ ได้วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาพตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. พ.ศ.๒๕๔๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ดังนี้

ภารกิจอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ

สำนักปลัด

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานกิจการสภา งานบริหารงานบุคคล งานการเลือกตั้ง งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคดี งานสังคมเคราะห์ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ อบต. และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในอบต. โดยเฉพาะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานการเงิน งานเบิกจ่าย เก็บรักษา นำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน รวบรวมสถิติเงินประเภทต่างๆ การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักและการนำส่งภาษี รายงานเงินคงเหลือ การยืมเงินทตรง การจัดเก็บ และประเมินภาษี การจัดเก็บและพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมต่างๆ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e=GP) และการจัดทำแผนที่ภาษี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบ และเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานไฟฟ้า การจัดทำแผนที่ภาษี และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและป้องกันระงับโรคติดต่อ งานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการสาธารณสุข และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ด้านงานบริหารการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน การจัดการศึกษาปฐมวัย การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การเตรียมพร้อมการรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

